



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>อุบัติเหตุปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จะมีความเข้มข้นในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพิ่มขึ้น โดยนโยบาย UCEP ที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนน้อยมาก รวมถึงปัญหาการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยในช่วง 72 ชั่วโมงแรก ประชาชนส่วนใหญ่พอใจ</p> <p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่ 2562 หากประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทอง มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่รพ. แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1.เจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ สามารถเข้ารับการรักษาที่รพ. ทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุด ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ และให้สถานพยาบาลเบิกค่าใช้จ่ายจาก สปสช. ตามอัตราที่กำหนด 2.กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ฉุกเฉินระดับวิกฤติ แต่จำเป็นต้องเข้ารับรักษา เช่น ความดันโลหิตขึ้นสูง ปวดศีรษะมาก ท้องเสียรุนแรง เป็นต้น สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ และสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมให้บริการในระบบบัตรทองได้ แต่แนะนำให้เข้ารับ.รัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. นพ.บุญชัย อธิระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.ชัยนาทนเรนทร และตรวจมาตรฐานรพพยาบาลรับส่งผู้ป่วย</p>
มติชน ไทยโพสต์ สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทวีทุกช่อง	<p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รรมว.มหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. เป็นผู้แทน สธ. ร่วมลงนามกับผู้แทน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ก.คมนาคม สตช. สพฉ. และ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก. มี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยาน</p> <p>พล.อ. อนุพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงการรณรงค์ "ซบรณมีน้ำใจ รักขานี้อยจรจร" ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561-2 ม.ค. 2562 มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เน้นคุมเข้มรถจักรยานยนต์ รวมถึงกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ 3 กรณี ได้แก่ ซบรณเร็ว ต้มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ โดยเพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งจุดตรวจด่านชุมชน จุดสกัด จุดบริการในเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล/หมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุสูง 144 อำเภอ ให้วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อชี้เป้าปัจจัยเสี่ยง และกำหนดแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด กรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง ให้เข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เด่นหน้าเลี้ยวซ้าย	<p>-เสนอบทความ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผอ.รพ.ใน 4 เส้นทางหลัก คือ นครปฐม สระบุรี ออยุธยา อ่างทอง นครราชสีมา และชลบุรี เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน มีนพ.สสจ.เป็นผู้บัญชาการ บูรณาการร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เน้นอำเภอเสี่ยง 144 อำเภอ ใน 60 จังหวัด ส่วนการส่งต่อผู้ป่วยต้องมีจำนวนคนขับตามระยะทางและต้องผ่านการอบรม มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ และหากต้องทำหัตถการระหว่างทางจะต้องหยุดรถก่อน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว ป.ป.ส. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองพลทหารราบที่ 9 กรมการขนส่งทางบก บ.ขนส่ง จก. และสำนักงานเขตตั้งลิ้งชัน กทม. ร่วมรณรงค์ลดการใช้ยาในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ปี 2562 ภายใต้ปฏิบัติการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p>	<p>“ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด” พร้อมปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติด วัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ตรวจหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายโดยสุนัขตำรวจ รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน</p> <p>-เสนอสุกัญ ฐธ. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์” ขยายระยะเวลาการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเฉพาะช่วงเทศกาล เป็นดำเนินการตลอดปี 2562 เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2561 หากผู้ใดดื่มแล้วขับและเกิดอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ทุกราย หากไม่สามารถตรวจทางลมหายใจได้จะส่งไปรพ.เพื่อเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ และหากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการตรวจ คู่กรณีสามารถเรียกร้องสิทธิได้</p>
<p>มติชน ผู้จัดการข่าวสด ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ทีคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต เครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์ สำหรับประชาชนกว่า 100 คน ร่วมแสดงจุดยืนเรียกร้องขอความเป็นธรรมสิทธิบัตรกัญชาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และทวงถามความรับผิดชอบของรัฐบาล</p> <p>นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษที่สนช.ผ่านนั้น เอื้อประโยชน์นายทุน เพราะยังไม่ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชา ดังนั้นวันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. เครือข่ายฯ จะไปร้องเรียนต่อป.ป.ช. เพื่อเอาผิดด้านจริยธรรมกับ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และทราบมาว่ามีความขัดแย้งภายใน กรม. เพราะฝ่ายหนึ่งอยากให้คำขอสิทธิบัตรกัญชาของต่างชาติผ่าน แต่อีกฝ่ายอยากสนับสนุนนายทุนในประเทศ</p> <p>ด้าน นายคมสันต์ โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า ม.ค. 2562 จะฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลปกครองกลาง โดยอาจจะขอให้พิจารณาไต่สวนฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อให้คุ้มครองคนไทย โดยยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาจากต่างชาติประมาณ 32 คำขอ เพราะเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ ที่สำคัญยังเป็นยาเสพติดซึ่งผิดกฎหมาย ไม่ควรมีการยื่นขอตั้งแต่แรก</p> <p>น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ควรปลดกัญชาออกจากยาเสพติดและให้อยู่ในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท</p> <p>นายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ต้องยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาทั้งหมด และเริ่มนับหนึ่งใหม่ เหมือนนักวิจัยไทย ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเอื้อต่างชาติ และสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ การออกกฎกระทรวงที่กำลังดำเนินการเพราะจะมีการเข้มงวดไม่ให้ผู้ป่วยปลูกใช้ในการรักษาโรค</p> <p>นพ.สมยศ กิตติมั่นคง อดีตแพทย์กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ให้จับตาดูการจัดทำประกาศกระทรวงฯ ซึ่งจะเข้มงวดมากเรื่องการปลูก ให้ปลูกแต่ในโรงเรือนระบบปิดและต้องขออนุญาต จะไม่ให้ผู้ป่วยได้ปลูกใช้ในการรักษาเอง</p> <p>นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า มูลนิธิฯ และกลุ่มเอฟพีทีเอ วีโอดี เห็นด้วยกับ ม.รังสิต ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาทำงานบกพร่อง ไม่ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาของต่างชาติ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของอธิบดีกรมฯ มูลนิธิฯ จะขับเคลื่อน 3 ระดับ คือ 1.ผลักดันให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญายกเลิกคำขอสิทธิบัตรโดยเร็ว 2.ผลักดันให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อการจดสิทธิบัตรที่เป็นธรรม และ 3.รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันให้บทเรียนกับนักการเมือง พรรคการเมืองที่ไม่แก้ปัญหาลิขสิทธิ์กัญชา</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงาน ป.ป.ส. ยืนยันว่า กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 หากประชาชนนำมาปลูกครอบครอง หรือจำหน่าย ถือว่าผิดกฎหมาย สนข.อนุญาตให้นำมาใช้ได้เฉพาะทางแพทย์แพทย์เท่านั้น เบื้องต้น ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด ชุดแรกดูแลด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ชุดที่ 2 ดูเรื่องการแพทย์ การคัดเลือกสายพันธุ์ การผลิตและการสกัดที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการจะมี สธ. ป.ป.ส. และกรมทรัพย์สินทางปัญญา</p>
<p>สวท.,สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ความปลอดภัยอาหารเลี้ยงปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการประกอบอาหารและรับประทานอาหารในช่วงปีใหม่ เน้นการบริโภคอาหารปรุงสุก ใหม่ และสะอาด โดยเฉพาะเนื้อหมู หากมีการบริโภคแบบสุก ๆ ดิบ ๆ มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 ธ.ค. 2561 พบผู้ป่วย 323 ราย เสียชีวิต 29 ราย</p>
	<p>ความร่วมมือวิจัยพันธุกรรมมนุษย์และเชื้อก่อโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผลิตภัณฑ์ขึ้น 3.การสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ และ 4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการสร้างเครือข่าย
กรุงเทพธุรกิจ	<p>สวรส.ปฏิรูปพัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ. สวรส. ลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินงาน "แผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาพและการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21" กับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แผนงานย่อย ได้แก่ 1.งานวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย เน้นสมอง 3,000 วัน สุขภาพ ศักยภาพตลอดชีวิต 2.งานวิจัยเชิงระบบเพื่อนำสู่แนวความคิดการเพิ่มพื้นที่สุขภาพของเด็กและครอบครัว 3.งานวิจัยสมอกลุ่มเด็กเปราะบาง เด็กยากจน เด็กได้รับสารพิษ เด็กได้รับภัยเทคโนโลยี เด็กกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ และ 4.แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิด CCFR : องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว มีกรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2564</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคอหิวาต์แอฟริกาหมู</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.สหัสตณีย์ ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.กรม ทพ.12 สั่งการให้ พ.ท.ณัฐพล ม้วนเงิน รอง ผบ.กรม ทพ.12 ประสานความร่วมมือกับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ที่ 2 ภาคตะวันออก/หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว นำเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ออกตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อหมูฆ่าและในตลาดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และร้านจำหน่ายลูกชิ้น ไส้กรอก เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าไทย พร้อมแจ้งเตือนผู้ค้าเนื้อหมูฆ่าและและเชียงใหม่ให้ดูแลเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะแหล่งที่มาของเนื้อหมู ต้องมีใบอนุญาตฆ่าและเนื้อหมูอย่างถูกต้อง ห้ามนำเนื้อหมูฆ่าและจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาจำหน่าย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมปศุสัตว์ เตรียมขอความร่วมมือ ก.การท่องเที่ยวฯ ให้แจ้งประเทศต้นทางที่จะเดินทางมาประเทศไทย โดยเฉพาะจีน งดการนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเข้ามายังประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเกิดในประเทศจีนขณะนี้ โดยกรมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสธ. กรมศุลกากร การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้แทนจากภาคมหาวิทยาลัย เข้มงวดในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าประเทศไทย มีการตั้งด่าน 50 ด่าน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของสุกรที่มาจากประเทศที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 15 ประเทศ</p>
mgroonline.com banmuang.co.th	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช กรณียวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาชาดควันยาสูบ" และเฟสบุ๊ค "บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร" สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ลดความเสี่ยงของผู้สูบบุหรี่ รวมไปถึงการจับกุมกักขังรายได้อของรัฐ ซึ่งในการประชุมทบทวนมาตรการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติเห็นพ้องในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า และปรับปรุงแก้ไขประกาศก.พาณิชย์ แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ ประเทศนิวซีแลนด์กำลังมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในอาคารได้ เพื่อสนับสนุนผู้สูบบุหรี่ที่ยังเลิกไม่ได้ให้เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ส่วนประเทศอังกฤษได้ออกมาตรการสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อการเลิกบุหรี่มวน ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการประกาศเตือนให้ผู้ปกครอง หน่วยงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่รัฐบาล เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเยาวชนจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยจำกัดการขายบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นต่างๆ เฉพาะร้านค้าที่มีการตรวจสอบอายุเท่านั้น และห้ามทำการตลาดเพื่อดึงดูดเยาวชน</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>มลพิษในกทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษตรวจพบหลายพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน เช่น เขตบางนา บางกะปิ ดินแดง พญาไท ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฯลฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด</p>